



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

\*\*\*\*\*

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ จึงจัดทำประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามในบันทึกการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางอารี หอยสังข์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

ลงวันที่

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง / ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอารี หอยสังข์	ประธานสภาอบต.	อารี หอยสังข์	
๒	นายสัมพันธ์ จันทร์ยิ้ม	รองประธานสภาอบต.	สัมพันธ์ จันทร์ยิ้ม	
๓	นางสุภาพร คล้ายเหล็ง	เลขานุการสภาอบต.	สุภาพร คล้ายเหล็ง	
๔	นายสายัญ สุขทรัพย์	ส.อบต.หมู่ ๓	สายัญ สุขทรัพย์	
๕	นางพรพิศ ทับเที่ยร	ส.อบต.หมู่ ๕	พรพิศ ทับเที่ยร	
๖	นายกิจติ มิ่งสุข	ส.อบต.หมู่ ๖	กิจติ มิ่งสุข	
๗	นางสุพัตทา มิ่งสุข	ส.อบต.หมู่ ๗	สุพัตทา มิ่งสุข	
๘	นายเพทาย จันทร์อ่ำ	ส.อบต.หมู่ ๘	เพทาย จันทร์อ่ำ	
๙	นายศักดิ์ชัย อิ่มแก้ว	ส.อบต.หมู่ ๙	ศักดิ์ชัย อิ่มแก้ว	
๑๐	นางสาวดารณี สุขเกตุ	ส.อบต.หมู่ ๑๐	ดารณี สุขเกตุ	
๑๑	นางชนิษฐา ไหว่อง	ส.อบต.หมู่ ๑๑	ชนิษฐา ไหว่อง	

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค	นายกอบต.	สุรศักดิ์ เพ็งภาค	
๒	นายสมพร จุ้ยจุ่น	รองนายกอบต.	สมพร จุ้ยจุ่น	
๓	นายมณีพงศ์ ตะกรุดแจ่ม	เลขานุการนายกอบต.	มณีพงศ์ ตะกรุดแจ่ม	
๔	นางจันทภรณ์ ไสจะ	ผอ.กองคลัง	จันทภรณ์ ไสจะ	
๕	นางสุพา สุภาวิตา	รองปลัดอบต.	สุพา สุภาวิตา	
๖	นายสุรศักดิ์ คำแหวน	หัวหน้าสำนักปลัด	สุรศักดิ์ คำแหวน	
๗	นางอานู ขาปลีก	นักพัฒนาชุมชน	อานู ขาปลีก	
๘	นางสาวนัฐรา คงแจ่ม	เจ้าหน้าที่สภา	นัฐรา คงแจ่ม	
๙	นางสาวจิรัชญา กสินัง	พนักงานจ้าง	จิรัชญา กสินัง	

## เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต.มาครบองค์ประชุมแล้ว นางอารี หอยสังข์ ประธานสภา กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ ๑

นางอารี หอยสังข์  
(ประธานฯ)

## เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สวัสดิ์คะท่านผู้บริหาร และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก วันนี้เราขออนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ จากนายอำเภออินทร์บุรี เกี่ยวกับขยายเวลากันเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อรถตู้

## ที่ประชุม

รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒

นางอารี หอยสังข์  
(ประธานฯ)

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๑ รายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีข้อความหรือสาระสำคัญ ส่วนใดที่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ให้เสนอต่อที่ประชุม

นางอารี หอยสังข์ (ประธานฯ)	เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถามขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมด้วยเมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถามขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมด้วยค่ะ
มติที่ประชุม	รับรองด้วยคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเพื่อทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ นางอารี หอยสังข์ (ประธานฯ)	เรื่องที่เสนอใหม่ ๔.๑ พิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ ขยายเวลากันเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อรถตู้ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงค่ะ
นางสุภา สุภาวิดา รองปลัด อบต.	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๖๑ ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งโครงการจัดซื้อรถตู้ นั้น เป็นเงินงบประมาณของปี ๒๕๖๖ และขออนุมัติกันเงินเพื่อจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จึงขออนุมัติสภาท้องถิ่น ขอขยายเวลากันเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว ต่อสภาท้องถิ่น ค่ะ
นางอารี หอยสังข์ (ประธานฯ)	มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ
มติที่ประชุม	อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ ขยายเวลากันเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อรถตู้ อย่างเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
นางสุภาพร คล้ายเหล็ง ส.อบต. หมู่ ๒	อยากสอบถามโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เกี่ยวกับโครงการของหมู่ที่ ๒ ซึ่งได้รับงบประมาณเพียง ๑๓๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ว่า ถ้าหมู่ใดมีเงินเหลือจ่าย ขอความอนุเคราะห์ที่ให้กับหมู่ ๒ ด้วยนะคะ

- นายแพทย์ จันทร์อ่ำ ส.อบต.หมู่ ๘
- ขอสอบถามในรายงานการประชุมตรงหน้าที่ ๕ ตรงนายกอบต.ชี้แจงสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กหมู่ที่ ๘ ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วหมายความว่าอะไรครับ และสอบถามว่าโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของทุกหมูนั้น เกี่ยวกับรายละเอียดในการก่อสร้างดำเนินการ อยากให้มีการสำรวจว่าดำเนินการได้จริงในปี ๒๕๖๘ โดยให้ส่วนกองแผน กองช่าง กองคลัง ประเมินโครงการว่ามีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่ ต้องติดต่อประสานงานกับส่วนราชการใดบ้าง จะได้รับดำเนินการได้ทันกับห้วงเวลา เพราะแต่ละโครงการที่ได้มาจากประชาคมนั้น ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนครับ
- นายสุรศักดิ์ เฟ็งภาค นายกอบต.
- ชี้แจงครับ คือตอนนี้โครงการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการก่อนครับจึงจะดำเนินการได้ครับ และโครงการในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ จะให้เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการอีกครั้งครับ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณหนองอ้อชายฝั่ง จะได้ถนนแอสฟัลติกส์ สำหรับไฟโซล่าเซลล์ได้ให้เจ้าหน้าที่ศึย้เข้าระบบเพื่อดำเนินการของงบประมาณในส่วนที่เหลือต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมทั่วในพื้นที่ตำบลประศุก และเราจะมีการพัฒนาเกี่ยวกับด้านสวัสดิการให้กับประชาชน เพราะโครงสร้างพื้นฐานของเราได้ดำเนินการไปมากแล้ว และขอให้สมาชิกสภาอบต.เตรียมความพร้อมในการดำเนินการเกี่ยวกับด้านขยะ
- นางอารี หอยสังข์ (ประธานฯ)
- โดยเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับขยะ เพราะกรรมการบางส่วนได้ย้ายออกนอกพื้นที่ไปแล้ว จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินการใหม่
- นายมนิพงศ์ ตะกรุดแจ่ม เลขานุการนายกอบต.
- สำหรับโครงการต่างๆ ที่มาจากประชาคมหมู่บ้านที่เรียงลำดับมานั้น ได้ให้สมาชิก อบต.อธิบายให้ชาวบ้านให้เข้าใจว่าทำได้หรือไม่ได้ พยายามคุยกับชาวบ้านของท่านว่าจะทำโครงการแบบใดก่อนและสำรวจพื้นที่ว่าทำได้หรือไม่ได้เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนตามมา ส่วนเจ้าหน้าที่จะเข้าไปประเมินค่าใช้จ่ายเท่านั้น เป้าหมายต่อไป คือช่วยกันเรื่องกลุ่มอาชีพ โดยอยากให้มีการสร้างกลุ่มอาชีพเป็นการรองรับจากการทำนา เราจะต้องมีการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะของเราสวัสดิการของประชาชนมีน้อยมาก เศรษฐกิจมีอยู่ด้านเดียวคือทำนา เราต้องหาทางแก้ไข ส่วนด้านสังคม คือการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
- นางอารี หอยสังข์ (ประธานฯ)
- ขอความร่วมมือสมาชิกสภาอบต.ให้นำความรู้จากการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านขยะ มาปฏิบัติงานในพื้นที่ของตำบลเราต่อไป โดยเป็นการร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น จะได้มีพลังในการดำเนินการให้สำเร็จ

